

Số: 112/HD-BPT

Quảng Trị, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## HƯỚNG DẪN

### Tuyên truyền "Tháng nhân đạo" năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-CTĐ ngày 21 tháng 3 năm 2019 về tổ chức "Tháng nhân đạo" năm 2019, thường trực tỉnh Hội hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao hình ảnh của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo; khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy hiệu quả công tác vận động nguồn lực trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các nạn nhân bị tai nạn giao thông, bệnh nhân là trẻ em, ... ; tăng cường vai trò tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo; biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình trong hoạt động nhân đạo, có đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

- Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, với hình thức đa dạng, thiết thực, tránh phô trương hình thức; mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đóng vai trò là một tuyên truyền viên tích cực của Hội.

#### II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tại sao chọn tháng 5 là "Tháng Nhân đạo": Tháng 5 là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tháng 5 - "Tháng Nhân đạo" không chỉ là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác Hồ mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động trong "Tháng Nhân đạo" để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; Tháng 5 hàng năm cũng là dịp những người làm công tác nhân đạo trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - Ngày 08/5 - Ngày sinh của Henry Dunant - Người sáng lập Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, với tinh thần: tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, "Vì mọi người, ở mọi nơi". Việc tổ chức "Tháng Nhân đạo" trong tháng 5 góp phần khẳng định với bạn bè quốc tế sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, xóa đói, giảm nghèo, trợ giúp những người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

- Các mục tiêu của "Tháng Nhân đạo" - Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo: Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công

